



ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลา สถานที่ในการสอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสมบัติ ชโครเดอร์
๒	นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนวงศ์

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

การสอบสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่สอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดย การสัมภาษณ์ จากการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ บุคลิกภาพ การบริการและ พฤติกรรมของผู้เข้าสอบคัดเลือก คุณธรรม จริยธรรม ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อม	วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนองคาย

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ

ในวันสอบหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

/๔.ให้มารายงาน...

๔. ให้มารายงานตัวและลงชื่อเข้าสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ภายในเวลา ๐๘.๕๐ น. โดยถือเอาเวลาดานาฬิกาของสำนักงานฯ และรอรับการสอบตามลำดับในสถานที่จัดไว้ ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้าสอบคนใดที่แต่งกายไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ หรือมีการเมาสุรา เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกรอเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

ง) กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ <https://nki.onab.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิชัย ทิพรัักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย